



ที่ อว ๐๖๕๔.๑๕/ว ๐๘๓

ถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พร้อมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๑๑
โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๓๑๘๓



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ เวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเชื้อโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มหาวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน ประกาศให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยึดแนวคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>) เป็น แนวทางการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 0226.5/ว 127 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1. กรณีที่คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยัง ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวก่อนวันประกาศนี้ ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่า สถานการณ์จะดีขึ้น

2. ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน 2563 ออกไปก่อน และหากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนวันประกาศนี้ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง

3. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจให้ รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และให้ไปพบแพทย์ ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

4. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงหรือผู้มี อาการไอจาม ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือเจล แอลกอฮอล์ล้างมือ

5. นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับมาถึงประเทศไทยภายในเดือนเมษายน 2563 ไม่ว่าจะ เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้ว

รายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือคนบติที่สังกัดแล้วแต่กรณี ถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หัวหน้าส่วนงานหรือคนบติพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติหรือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่กลับถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา

ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากส่วนงานและนักศึกษาในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโดยขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์ร่วมกัน โดยขอให้แจ้งหรือส่งข้อมูลได้ที่งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 053-921444 ต่อเบอร์ภายใน 1360

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา